



กองเกษตรสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์.02-281-0859, โทรสาร 02-282-2871

ครั้งที่ 237/2553

24 กุมภาพันธ์ 2553

เกษตรฯ จัดประกวดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดดีเด่นระดับประเทศ หวังเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในส่วนภูมิภาค และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในการทำหน้าที่เป็นศูนย์อำนวยการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด จึงได้จัดให้มีการประกวดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดดีเด่น พ.ศ. 2553 ขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกิดความกระตือรือร้นและตั้งใจในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดให้มีการประกวดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดดีเด่นระดับประเทศ

นายยุคล กล่าวต่อไปว่า การดำเนินการจัดการประกวดดังกล่าว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดดีเด่น พ.ศ. 2553 โดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน และได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการประกวดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดดีเด่น พ.ศ. 2553 ในระดับพื้นที่ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเขตที่รับผิดชอบ ซึ่งมีอยู่ 18 เขต เป็นประธานคณะทำงาน ซึ่งจะออกตรวจและประเมินสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด โดยให้คะแนนตามหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีการประกวด ประกอบด้วย 4 มิติ คือ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ สภาพแวดล้อมของสำนักงานฯ และการจัดสถานที่ให้บริการ ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ ด้านข้อมูลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การให้บริการ การบริหารงาน และการติดตามสถานการณ์เร่งด่วนด้านการเกษตรในจังหวัด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมบุคลากร และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ด้านความรับผิดชอบต่อหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบต่อสังคม และหลักความคุ้มค่า

ทั้งนี้ คณะทำงานพิจารณาการประกวดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดดีเด่น พ.ศ.2553 ในระดับพื้นที่ จะพิจารณาคัดเลือกสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดดีเด่น ในเขตที่ รับผิดชอบเขตละ 1 จังหวัด ที่ผ่านหลักเกณฑ์ที่กำหนด นำเสนอคณะกรรมการประกวดฯ พิจารณาคัดเลือกในระดับประเทศ โดยจะมีการประกาศผลและจัดพิธีมอบรางวัลฯ ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2553

สำหรับรางวัลการประกวดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดดีเด่น เป็นการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการดำเนินงานของสำนักงานหรือจัดทำโครงการพิเศษ ซึ่งจะ มีทั้งระดับเขตและระดับประเทศ โดยระดับเขตตรวจฯ มี 18 รางวัล ๆ ละ 30,000 บาท ส่วนระดับประเทศมี 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ